



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาวิทยาศาสตร์ โทร. 02-986-9213 ต่อ 7358
ที่ อว 67.04.2/(ECS)298 วันที่ 16 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

เรียน คณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา/บุคลากร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่22) ให้นำรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้ปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ จึงขอแจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงานฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอศักรหญิง จินดา หวังบุญสกุล)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

แนวทางปฏิบัติในการขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา 19 (COVID-19)

ผู้วิจัยยื่นเสนอโครงการวิจัย แบบแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการพิจารณาโครงการ เป็นไฟล์เอกสาร PDF
(โปรดลงนามในเอกสารทุกฉบับ ระบุวันที่และเลขส่งออกเอกสารของคณะต้นสังกัดให้ครบถ้วน)

กรณีเป็นนักศึกษา ขอให้สำเนาอีเมล (CC: carbon copy) แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งที่ยื่นเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา

ส่งไฟล์เอกสารเพื่อยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ผ่าน E-mail ECScTU3@staff.tu.ac.th

กำหนดการส่งเอกสารสามารถตรวจสอบได้ที่ <https://research.tu.ac.th/ethics3>

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับจริง Hard Copy ที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ส่งทาง E-mail มายังสำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟล์เอกสาร PDF และตอบกลับทาง E-mail
ภายใน 3 วันทำการ หากครบกำหนดแล้วผู้วิจัยยังไม่ได้รับการตอบกลับขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

ไม่ครบถ้วน และ/
หรือไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน และถูกต้อง

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับจริง Hard copy ที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ส่งทาง E-mail ที่ผ่านการลงนาม ระบุ
วันที่และเลขส่งออกเอกสารของคณะต้นสังกัด มายังสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ห้อง 110 ชั้น 1 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตามมาภายหลังที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

หมายเหตุ: ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ผ่านทาง E-mail ECScTU3@staff.tu.ac.th
นางสาวชุตติมา ออบเหลือง โทร. 0813738856
นางสาวนาบิลละห์ มิ่งสะ โทร. 0870013130